

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3895/UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v một số nội dung tập trung
triển khai thực hiện trong thời gian tới

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện công văn số 3071/VPCP-TKBT ngày 08/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 10/2021 và công văn số 3000/VPCP-CN ngày 04/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Kiến nghị đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện những công việc cụ thể sau:

1. Chuẩn bị tốt các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, Chương trình, nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức các hội nghị, cuộc họp bảo đảm đúng quy chế, quy định; nội dung, thành phần phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

2. Tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết liệt hành động, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời, bình tĩnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân; tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tiếp tục xây dựng và thực hiện các kế hoạch huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng, chống dịch; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực hợp pháp khác từ nguồn xã hội hóa đảm bảo hiệu quả và đúng quy định. Tiếp tục tháo gỡ, khó khăn vướng mắc để thúc đẩy

các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều lao động; tổ chức tiêm vắc-xin cho người lao động và xem xét hỗ trợ chi phí liên quan giúp doanh nghiệp tổ chức sản xuất bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chăm lo, tạo điều kiện ăn, ở cho công nhân, người lao động, nhất là tại cá khu, cụm công nghiệp tập trung.

Triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả văn bản số 3863/UBND-ĐTĐXD ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1322/CD-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

3. Tập trung cao độ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh; quan tâm để xử lý các vấn đề tồn đọng, điểm nghẽn cho sản xuất kinh doanh, tính toán sắp xếp lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 như vận tải, du lịch để thích ứng với tình hình dịch bệnh; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án quan trọng của tỉnh; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu của năm 2021 đã đề ra. Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2022, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không vì dịch bệnh mà xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thấp hơn năm 2021.

4. Triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả văn bản số 3757/UBND-THVX ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; khẩn trương rà soát, không để sót, lọt đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. Kịp thời đề xuất khen thưởng với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, bảo đảm an sinh - phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao nhận thức người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thông qua các biện pháp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực

hiện; đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước. Kịp thời tuyên truyền các mô hình hay của địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động thúc đẩy và phục hồi sản xuất kết hợp bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan trong phòng, chống dịch; giúp công nhân, người lao động tin tưởng lao động sản xuất, kinh doanh.

Tập trung chỉ đạo, chủ động làm tốt công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật. Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phản ánh đúng thực tế, khách quan về sự phức tạp của dịch bệnh và tác động đến kinh tế - xã hội; bảo đảm thống nhất, liều lượng phù hợp trong từng thời điểm để đạt mục tiêu cao nhất là ổn định xã hội, chống dịch hiệu quả; xử lý nghiêm, công khai các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, chủ quan, làm trái chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh.

6. Tiếp tục đẩy mạnh và chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phòng, chống tiêu cực trong tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch, nhất là mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, vắc-xin.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Chủ động tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trưởng phòng khối NCTH;
- Lưu: VT, THVX (Hth60).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn